

VIẾNG LIỆT SĨ... (Tiếp theo trang 1)

vi hạnh phúc nhân dân. Với lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã dâng hương và dành một phút mặc niệm. Vòng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh mang dòng chữ "Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ".

Đảng và nhân dân ta, nhà hoạt động chính trị lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng kiến, trung thành, trung thực, trung đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, làm

nòng cốt trong phong trào bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lễ cất bằng khánh thành nhà bia nơi thành lập Tỉnh đội Dân quân Thái Bình - tiền thân của LLVT tỉnh ra mắt tại khu nhà Séc trong sân vận động Phủ Sốc (nay là xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương). Để ghi dấu mốc son lịch sử của LLVT tỉnh, thể hiện tinh cảm trân trọng và biết ơn các thế hệ cha anh đi trước, Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh,

lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; đại biểu Quân khu 3, đại biểu các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh. Ngày 20/4/1947, Tỉnh đội Dân quân Thái Bình - tiền thân của LLVT tỉnh ra mắt tại khu nhà Séc trong sân vận động Phủ Sốc (nay là xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương). Để ghi dấu mốc son lịch sử của LLVT tỉnh, thể hiện tinh cảm trân trọng và biết ơn các thế hệ cha anh đi trước, Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh,

(20/4/1947 - 20/4/2017). Nhà bia được xây dựng với diện tích 104m², cao 7,2m trong khuôn viên 1.000m², vữa bia bằng đá xanh nguyên khối, kích thước cao 2,5m, rộng 1,4m. Bức phù điêu có diện tích 50m², hình họa các dấu mốc lịch sử tiêu biểu trong quá trình xây dựng và phát triển của LLVT tỉnh. Tổng giá trị công trình hơn 2,1 tỷ đồng. Công trình nhà bia nơi thành lập Tỉnh đội Dân quân Thái Bình sẽ là địa chỉ đỏ giáo dục, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, góp phần động viên thế hệ trẻ ra sức thi công, công trình để hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH... (Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 19/4, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về công tác lập đồ án quy hoạch chung thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo tiêu chí đô thị loại I; quy hoạch chi tiết 1/500 tuyến giao thông cảnh quan ven sông Trà Lý, quy chế quản lý kiến trúc thành phố; khu trưng đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học Cổ truyền; phương án sắp xếp công ty thủy lợi, thủy nông Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn đã trình bày quy hoạch chung thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo tiêu chí đô thị loại I. Theo đó, các đại biểu đã tập trung phân tích và đánh giá quy hoạch hiện nay và đưa quan điểm về tầm nhìn đến năm 2050 trở thành thành phố xanh, sáng tạo và tiện nghi, phong phú về tự nhiên, văn hóa, lịch sử, sáng tạo trong công nghệ và nguồn nhân lực hướng tới tương lai, xứng đáng là trung tâm của tỉnh.

Quy hoạch chi tiết 1/500 tuyến giao thông cảnh quan ven sông Trà Lý gồm 5 khu vực chức năng được quy hoạch là đất công trình công cộng, đất thương mại, dịch vụ, đất ở đô thị, đất cây xanh cảnh quan, đất dự trữ, đất giao thông - hạ tầng kỹ thuật. Chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học Cổ truyền với tổng mức đầu tư dự kiến 34.980 tỷ đồng vào xây dựng nhà kỹ thuật cao - được, nhà kiểm soát nhiễm khuẩn, một số hạng mục phụ trợ, đầu nối hạ tầng kỹ thuật, mua sắm một số trang thiết bị y tế. Mục tiêu việc đầu tư cải tạo, nâng cấp Bệnh viện nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế đáp ứng quy mô 250 giường bệnh đến năm 2020, góp phần nâng cao năng lực phục vụ và chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện. Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng báo cáo về thực trạng hoạt động, đánh giá khả năng cổ phần hóa của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý, khai thác công trình thủy lợi, thủy nông giai đoạn tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn cần xác định chủ trương xây dựng chuẩn ngay khi triển khai lập quy hoạch, nghiên cứu lại các hạng mục công trình giao thông sông Trà Lý, xác lập rõ về chức năng, hình thức kiến trúc những cây cầu trên sông. Cần chỉ rõ trục giao thông chính, trục có tính chất liên kết và mật độ của các tuyến phố, hệ thống thoát nước thải công nghiệp, nước mặt và phân bố các hạng mục công trình thiết chế kinh tế, văn hóa xã hội hai bên sông cho đồng bộ. Cơ sở hạ tầng, điện tích và không gian phải bảo đảm cho sự phát triển về dân số trong tương lai. Nghiên cứu việc phân bố các công trình công cộng, công trình phúc lợi xã hội, thương mại, dịch vụ phải bảo đảm hài hòa giữa vùng lõi và phụ cận. Quy hoạch và đặt vấn đề cụ thể cho các hình thức giao thông của thành phố trong tương lai. Phát triển đô thị phải gắn với bảo tồn các khu phố truyền thống. Ngoài ra, thành phố Thái Bình nằm trong vùng đất bằng phẳng, đất đai màu mỡ phi nhiều nên xây dựng phải mang dáng dấp thủ phủ về nông nghiệp, không được quá xa với nông thôn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định nội dung phản biện.

Đối với quy hoạch chi tiết 1/500 tuyến giao thông cảnh quan ven sông Trà Lý, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành phố và đơn vị tư vấn nghiên cứu lại phân khu chức năng và quỹ đất, nhất là quỹ đất ở phải hợp lý với các công trình kiến trúc cảnh quan nhằm tạo độ thoáng, không khí trong lành, ấm cúng, hấp dẫn, có công trình tạo điểm nhấn thu hút người dân. Đối với chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học Cổ truyền, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thông nhất chủ trương đầu tư dự án với quy mô dự án nhóm C, để nghị sớm hoàn thiện thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Về phương án sắp xếp công ty thủy lợi, thủy nông Thái Bình, cần cụ thể vào các quy định của luật và tình hình thực tiễn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc cổ phần hóa các doanh nghiệp này là rất cần thiết, tuy nhiên từ nay đến năm 2018 tiếp tục giữ mô hình như hiện nay và ngay sau đó sẽ xác định cổ phần, để xuất lộ trình thực hiện cho hợp lý.

KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO... (Tiếp theo trang 1)

tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị các đơn vị thành viên trong Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh để làm tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm nội dung chương trình diễn ra theo đúng kịch bản, lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, an toàn,

tiết kiệm. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện như: tổng vệ sinh sạch sẽ khu vực diễn ra lễ kỷ niệm; kiểm tra lại hệ thống phòng, chống cháy, nổ, hệ thống máy phát điện dự phòng; kiểm soát tốt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm quân số thực tại địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH... (Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Nghị quyết về tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tại Đảng bộ Khối. Các ý kiến tập trung

vào đánh giá thực trạng công tác kiểm tra, giám sát giai đoạn 2010 - 2016; bổ sung, làm rõ những nội dung kết quả thực hiện và một số yêu cầu đặt ra hiện nay, nhất là một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác

kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong thời gian tới nhằm khắc phục những hạn chế, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

HƯNG HÀ ĐỂ ĐƯỜNG THÔNG, HÈ THOÁNG



Thị trấn Hưng Hà sau những ngày ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông.



Phá dỡ công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông tại xã Minh Khai (Hưng Hà).

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, huyện Hưng Hà đã huy động cả hệ thống chính trị, toàn xã hội vào cuộc nhằm trả lại đường thông, hè thoáng và chống tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Theo ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện:

Huyện đã xây dựng, triển khai Kế hoạch số 19a nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh. Đưa công tác bảo đảm trật tự ATGT, trật tự công cộng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của huyện. Từ ngày 6 - 13/3/2017, huyện chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát, kiểm tra, nhắc nhở, ký cam kết yêu cầu các hộ vi phạm hành lang ATGT tự giác tháo

dỡ, giải tỏa. Từ ngày 14/3, các địa phương trong huyện đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang giao thông. Huyện cũng đã thành lập ban chỉ đạo các cấp, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tháo dỡ các vật dụng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT. Với những tập thể, cá nhân, hộ gia đình vi phạm cố tình dằn dụa, chây ỳ, các địa phương phối

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÁI BÌNH Lắp 100 camera giám sát hoạt động nghiệp vụ

Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã lắp đặt 100 camera giám sát hoạt động nghiệp vụ và bảo đảm an ninh trật tự. Các camera này được lắp đặt tập trung tại các khu vực nhạy cảm như hành lang, nơi tiếp đón bệnh nhân, khoa khám bệnh, khu vực cấp cứu, cổng ra vào và một số khoa phòng khác. Trong ngày, hệ thống camera hoạt động 24/24 giờ, trong đó các camera giám sát hoạt động nghiệp vụ giúp Ban Giám đốc Bệnh viện giám sát chặt chẽ công việc của cán bộ, bác sĩ và điều dưỡng để kịp thời nắm bắt tình hình, điều chỉnh kịp thời nếu cần thiết. Camera giám sát an ninh giúp tổ bảo vệ bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực cổng ra vào, bãi để xe, các hành lang bệnh viện và khu vực nhạy cảm khác. Theo lãnh đạo Bệnh viện, lắp camera giám sát là một trong những biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ, y bác sĩ, đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh trật tự khu vực Bệnh viện góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

HÀ ANH

Ông Nguyễn Thanh Tuyền, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà



Để giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm hành lang ATGT và tránh tình trạng tái chiếm vỉa hè, lòng đường, UBND huyện đã tổ chức ra quân đồng loạt tiến hành giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường trên địa bàn huyện. Đồng thời thành lập 5 tổ công tác của huyện, chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, đồng thời xử lý kịp thời, triệt để các trường hợp vi phạm.

Trung tá Nguyễn Hải Triều, Trưởng Công an huyện Hưng Hà



Công an huyện đã, đang và tiếp tục chủ trì giúp Ban ATGT huyện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện giải tỏa vỉa hè, lòng đường ở các xã, thị trấn. Tăng cường lực lượng, chỉ đạo lực lượng công an xã, thị trấn phối hợp ngăn chặn, lập biên bản xử lý nghiêm những trường hợp cố tình chống đối, cản trở người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, góp phần thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Công Trại, thị trấn Hưng Hà



Thị trấn đã tuyên truyền, tổ chức ký cam kết với các hộ dân, vận động nhân dân tự giác tháo dỡ, không buôn bán, kinh doanh trên vỉa hè, lòng đường. Tinh thần của Chỉ thị số 04 được hầu hết người dân đồng tình. Đây là cơ hội để trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè, lòng, lề đường, bảo đảm mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, việc xử lý cần quyết liệt, triệt để, thường xuyên và công bằng. Địa phương cũng cần bố trí vị trí mới để người dân sản xuất, kinh doanh, bảo đảm ổn định đời sống.



Giải tỏa hành lang giao thông ở xã Văn Lang (Hưng Hà).

hợp với lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế. Đến ngày 10/4/2017, toàn huyện đã tổ chức cho gần 8.000 hộ dân trên địa bàn huyện ký cam kết không vi phạm hành lang ATGT; vận động gần 2.000 hộ tháo dỡ vật dụng lấn chiếm lòng, lề đường; phát quang 380km đường giao thông; tháo dỡ gần 1.500 mái che, mái vẩy; tháo dỡ, thu giữ trên 1.700 biển quảng cáo; gần

600 nhà, lều và hơn 1.000 bậc hè, tường đầu xây dựng trái phép đã được phá dỡ. Với sự vào cuộc quyết liệt bằng nhiều giải pháp cụ thể, Hưng Hà quyết tâm thiết lập lại trật tự, bảo đảm ATGT, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chống tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT trên địa bàn huyện.